

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND

Đức Phổ, ngày tháng 6 năm 2024

V/v báo cáo trả lời và có  
kế hoạch, giải pháp để  
thực hiện những ý kiến,  
kiến nghị của thanh niên  
trên địa bàn thị xã

Kính gửi:

- Các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch,  
Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa  
và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên  
và Môi trường;
- PGD Ngân hàng chính sách xã hội thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 27/5/2024 của UBND thị xã về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2024;

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên phục vụ Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2024 tại Công văn số 142-CV/ĐTN ngày 12/6/2024 của Ban Thường vụ Thị đoàn Đức Phổ; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị báo cáo trả lời và có kế hoạch, giải pháp để thực hiện những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, cụ thể như sau:

**1. Phòng Văn hóa và Thông tin** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, kiểm tra, đề xuất giải quyết và báo cáo trả lời các nội dung ý kiến, kiến nghị của thanh niên:

- **Thanh niên phường Phổ Minh và xã Phổ Khánh:** Hiện nay trên địa bàn thị xã có nhiều điều kiện để phát triển du lịch và đưa ngành du lịch có thể trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của thị xã. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều sản phẩm, mô hình du lịch để cho thanh niên học hỏi, cũng như thực hiện các ý tưởng làm du lịch. Xin hỏi lãnh đạo UBND thị xã, trong thời gian tới có giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thanh niên tham gia vào phát triển du lịch; sự định hướng từ lãnh đạo UBND thị xã để đẩy mạnh các mô hình phát triển du lịch của thanh niên trong thời gian tới.

- **Thanh niên phường Phổ Thạnh:** Sa Huỳnh hiện đang là địa danh tiềm năng để phát triển du lịch, điển hình là du lịch cộng đồng hướng đến bảo tồn; tuy nhiên Sa Huỳnh là phường không phải xã nên không tiếp cận các nguồn vốn nông thôn mới. Vậy thị xã Đức Phổ có những chính sách nào để hỗ trợ phát triển

du lịch tại Sa Huỳnh không?.

**2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, kiểm tra, đề xuất giải quyết và báo cáo trả lời các nội dung ý kiến, kiến nghị của thanh niên:**

- **Thanh niên các xã, phường: Phổ Thạnh, Phổ Phong và Phổ Nhơn:** Hiện nay thị xã Đức Phổ đã có nhiều bước phát triển, tuy nhiên kinh tế chủ yếu là nông nghiệp; phát triển công nghiệp - dịch vụ vẫn còn hạn chế, việc tìm kiếm việc làm của thanh niên tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhiều thanh niên chọn giải pháp đi làm công nhân tại các khu công nghiệp. Theo mục tiêu trong Chương trình Phát triển thanh niên thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2021-2030 có đề ra “Đến năm 2030, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%”. Xin hỏi Chủ tịch UBND thị xã, trong bối cảnh hiện nay thị xã đã, đang và sẽ có những định hướng, giải pháp nào nhằm tạo việc làm cho thanh niên, nhất là việc làm tại chỗ cho thanh niên để vừa xây dựng kinh tế gia đình vừa đóng góp phát triển kinh tế - xã hội ngay tại địa phương?

- **Thanh niên phường Phổ Văn:** Trong thời gian vừa qua, đối với thị xã Đức Phổ việc tập hợp các thanh niên làm kinh tế đã bước đầu được thực hiện, giới thiệu các bạn đến với nguồn vốn của Ngân hàng chính sách, giới thiệu tham gia trưng bày các gian hàng trong và ngoài thị xã, giới thiệu tham gia thi khởi nghiệp sáng tạo, giới thiệu báo, đài địa phương viết, đưa tin về mô hình, đề quảng bá sản phẩm và tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, đa số các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở địa phương vẫn diễn ra một cách tự phát, thiếu tính kết nối, nhiều hoạt động, sự kiện hỗ trợ khởi nghiệp chỉ mang tính chất thời điểm; các chương trình, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp chưa theo kịp với nguyện vọng của thanh niên. Vậy thời gian tới, thị xã Đức Phổ sẽ có những kênh thông tin, hoạt động, sự kiện chính thống nào mà các dự án thanh niên khởi nghiệp sáng tạo có thể tiếp cận và tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp có thể kết nối với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các quỹ đầu tư?

- **Thanh niên phường Phổ Ninh:** Hiện nay, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong trở về địa phương rất khó khăn trong việc tìm nghề hay một công việc mới cho riêng mình. Vậy xin hỏi quý cấp lãnh đạo giải pháp, chính sách để giúp lực lượng thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng duy trì được kỹ năng, tay nghề, trình độ chuyên môn trong khi tham gia nghĩa vụ quân sự.

- **Thanh niên xã Phổ Thuận:** Thực tế hiện nay cho thấy, giữa những đòi hỏi về việc làm với định hướng nghề nghiệp của thanh niên, giữa mục tiêu đào tạo nghề và sử dụng lao động có nhiều mâu thuẫn. Hiện tượng “thừa thầy, thiếu thợ” và các cơ sở đào tạo, các lớp học nghề mở ra rất nhiều nhưng vấn đề giải quyết việc làm và thu hút việc làm nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Vậy xin hỏi ở cấp trên đã có phương hướng hay giải pháp nào để giải quyết vấn đề này chưa?

**3. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa**

*phương liên quan, kiểm tra, đề xuất giải quyết và báo cáo trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của thanh niên:*

**Thanh niên xã Phổ An và xã Phổ Thuận:** Nhiều thanh niên hiện nay có xu hướng trở về quê để tìm kiếm việc làm, ổn định, xây dựng gia đình. Việc phát triển nhiều nhà máy, xí nghiệp tại địa bàn thị xã sẽ giúp cho số lượng việc làm nhiều lên, sẽ giúp các bạn trẻ có công ăn việc làm ổn định. Trong thời gian đến, lãnh đạo UBND thị xã có những chính sách, chủ trương gì để thu hút các doanh nghiệp, nhà máy, công ty về Đức Phổ để tạo thêm nhiều việc làm cho đoàn viên thanh niên, thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương?

**4. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, kiểm tra, đề xuất giải quyết và báo cáo trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của thanh niên:**

- **Thanh niên phường Phổ Hòa:** Từ nguồn vay vốn của đoàn viên thanh niên tại Ngân hàng chính sách xã hội; hiện nay, có rất nhiều thanh niên mong muốn phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là phát triển kinh tế trang trại, đẩy mạnh mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm... tuy nhiên, thanh niên chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nguồn cây trồng, vật nuôi tốt và việc hỗ trợ kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi khi thực hiện mô hình trang trại, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn nhiều bấp bênh. Kính đề nghị thị xã Đức Phổ có giải pháp đối với các nội dung này.

- **Thanh niên Phường Nguyễn Nghiêm có 02 kiến nghị, cụ thể:**

(1) Hiện nay, đồng hành với Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tỉnh Quảng Ngãi nói chung và thị xã Đức Phổ nói riêng, đã có những giải pháp hoặc chính sách, định hướng gì cho người dân, cụ thể là thanh niên được tiếp cận sàn giao dịch thương mại điện tử; mở rộng thị trường tiêu thụ để quảng bá các sản phẩm của mình làm ra? (ví dụ như các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu dùng,...).

(2) Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; hiện nay thị xã Đức Phổ, có nhiều sản phẩm OCOP như: Muối Sahu; Dầu phộng (Phổ Nhơn), tinh bột nghệ (Bón Vân), nước mắm Mỹ Á... nhưng người dân vẫn khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Xin hỏi đồng chí chủ tịch UBND thị xã, giá trị làm lợi từ các sản phẩm OCOP nằm ở đâu? Các cơ quan chuyên môn có giải pháp gì để điều phối, tận dụng sản phẩm OCOP để là động lực phát triển kinh tế xã hội? Làm thế nào để sản phẩm OCOP không phải nhãn hiệu độc quyền của các tổ chức, cá nhân mà thực sự trở thành một sản phẩm đặc trưng của mỗi xã, mỗi địa phương như bản chất ban đầu của nó để mỗi người dân đều được hưởng lợi?

- **Thanh niên phường Phổ Quang:** Theo tôi được biết, ngày 24/4/2024 UBND thị xã ban hành Công văn số 1101/UBND về việc chỉ đạo thành lập “Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thị xã Đức Phổ” với mục đích tại môi trường để các chủ thể có sản phẩm, có ý tưởng khởi nghiệp cùng nhau hỗ trợ, phát triển kinh tế. Như chúng ta biết, khởi nghiệp là một vấn đề thanh niên rất

quan tâm; tuy nhiên, thanh niên muốn khởi nghiệp thì gặp muôn vàn khó khăn như thiếu kinh nghiệm thực tiễn vì giữa lý thuyết và thực tế khác nhau rất nhiều, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn, hay đối với những lĩnh vực mới thì phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho nên có thể khẳng định hoạt động khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, thuận lợi và dễ dẫn đến thất bại.

Vậy, bước đầu thành lập Câu lạc bộ thì phải chăng nên chọn 1 mảng riêng trước để thực hiện hay tập trung tất cả các loại hình kinh doanh đều tham gia vào CLB? Và khi đoàn viên, thanh niên tham gia Câu lạc bộ khởi nghiệp thì thị xã có hỗ trợ đầu ra cho thành viên tham gia hay không? Đồng thời, trong thời gian tới thị xã sẽ có thêm những chính sách nào để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cũng như hỗ trợ các thanh niên, nhóm thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp.

- **Thanh niên phường Phổ Vinh:** Trong những năm gần đây việc tìm nguồn ra từ sản phẩm nông nghiệp cho đoàn viên, thanh niên là chưa có (*ở phường Phổ Vinh, thanh niên hầu hết tập trung canh tác nông nghiệp, trồng các cây nông nghiệp ngắn ngày như: Dưa hấu, sắn...*) sản phẩm thì chỉ trông chờ thương lái thu mua. Tuy nhiên, việc kết hợp giữa nhà nông, nhà nước với doanh nghiệp chưa thật sự chặt chẽ, nên việc sản xuất không theo quy hoạch, không nắm vững thông tin thị trường, không đảm bảo đầu ra cho nông sản nên xảy ra điệp khúc được mùa thì mất giá. Mong rằng trong thời gian đến lãnh đạo UBND thị xã có hướng kết nối với các doanh nghiệp tạo nguồn ra cố định cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương, để thanh niên mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp vào nông nghiệp.

**5. Phòng Tài nguyên và Môi trường** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, kiểm tra, đề xuất giải quyết và báo cáo trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của thanh niên:

- **Thanh niên xã Phổ Châu:** Hiện nay trên địa bàn chúng ta có nhiều diện tích đất do nhà nước quản lý nhưng chưa được sử dụng, trong khi nhu cầu kinh doanh, buôn bán, chăn nuôi trong đoàn viên, thanh niên nói riêng và Nhân dân nói chung rất nhiều. Chúng ta cần có giải pháp để vừa sử dụng đất có hiệu quả, vừa tạo công ăn việc làm cho thanh niên.

Ví dụ, thanh niên ở địa phương có nguyện vọng muốn được sử dụng diện tích đó, trong một thời gian nhất định để thực hiện những mô hình phát triển kinh tế của thanh niên thì có được đáp ứng không? Có chính sách ưu tiên, ưu đãi nào dành cho thanh niên trong vấn đề này không?.

- **Thanh niên phường Phổ Thạnh:** thị xã Đức Phổ có chính sách gì về đất đai ưu tiên cho thanh niên khởi nghiệp trong sản xuất nông nghiệp không? Những chính sách nào của thị xã đang và sẽ hỗ trợ thiết thực cho thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp?

**6. Phòng Tài chính – Kế hoạch** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, kiểm tra, đề xuất giải quyết và báo cáo trả lời các nội dung ý kiến, kiến nghị của thanh niên:

**Thanh niên xã Phổ Châu:** Tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị

xã với thanh niên năm 2023, thanh niên xã Phổ Châu có kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND thị xã về hỗ trợ kinh phí cho thanh niên xã Phổ Châu trong việc thu gom rác thải ở chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê và khu vực chờ cách ly Covid-19 (từ tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2021). Sau hội nghị, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 367/TB-UBND ngày 19/6/2023 về Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2023 nhưng đến nay vấn đề kiến nghị của thanh niên Phổ Châu vẫn chưa được giải quyết. Kính mong tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã quan tâm giải quyết kiến nghị này!

**7. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, kiểm tra, đề xuất giải quyết và báo cáo trả lời các nội dung ý kiến, kiến nghị của thanh niên:**

- **Thanh niên xã Phổ An:** Hiện nay nhu cầu vay vốn của thanh niên từ ngân hàng chính sách là rất nhiều, tuy nhiên hiện nay chủ yếu vốn của ngân hàng chính sách là vốn hộ nghèo, cận nghèo, còn vốn giải quyết việc làm rất ít. Mà thanh niên thì không nằm trong các đối tượng nghèo, cận nghèo nên không vay được, chủ yếu chỉ vay được từ nguồn vốn giải quyết việc làm nhưng hiện nay vốn giải quyết việc làm rất ít so với nhu cầu của thanh niên. Vì vậy đề nghị lãnh đạo UBND thị xã quan tâm vấn đề này.

- **Thanh niên xã Phổ Cường:** Thời gian qua, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của lực lượng đoàn viên, thanh niên phát triển ngày càng sâu rộng. Đã có một số mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ bước đầu đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, nút thắt đối với nhiều bạn trẻ trong quá trình khởi nghiệp là nguồn vốn. Nhiều bạn trẻ khó khăn về nguồn vốn dẫn đến bỏ cuộc giữa đường.

Là một cán bộ đoàn, bản thân đề xuất với UBND thị xã có thể nghiên cứu tham mưu với UBND tỉnh thành lập một loại hình quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đặc thù cho thanh niên tương tự như Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam. Nguồn vốn hỗ trợ của quỹ này và những cơ chế, chính sách liên quan đến thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên sẽ được kiểm soát bởi một cơ quan điều phối, điều hành trực tiếp; qua đó, tạo điều kiện để lực lượng thanh niên có thể tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ thị xã) **chậm nhất vào ngày 03/7/2024** để phục vụ buổi đối thoại **vào ngày 10/7/2024**.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Thị đoàn Đức Phổ;
- Công an thị xã;
- Phòng Nội vụ;
- UBND các xã, phường;
- Văn phòng: Chánh, CV<sub>Chiến</sub>;
- Lưu: VT, PNV<sub>Ph</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Võ Minh Châu**